



To: *Phòng Quan hệ Doanh nghiệp*

From: *Khang Thanh Co., Ltd*

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Cc: *Khoa In và Truyền thông*

Date: *06 Mar 2017*

Ref: *Tuyển dụng nhân viên và sinh viên thực tập*

Pages : *01 of 01*

Thư Ngỏ

Đầu thư, xin gửi lời chào trân trọng đến Quý thầy cô Phòng quan hệ Doanh nghiệp và Khoa In và Truyền thông của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Và chúng tôi luôn ước mong thành công sẽ là bạn đồng hành trong suốt chặng đường phát triển và đào tạo của Nhà trường.

Đầu tiên xin được giới thiệu đôi nét về Công ty của chúng tôi: Được ra đời giữa năm 2005 đến nay, CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH là Công ty In ấn và Sản xuất bao bì hộp giấy in offset, thùng carton in offset, tem nhãn, catalogue... sử dụng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu đi thị trường nước ngoài như: Nhật, Mỹ, Đức, Pháp, Hàn Quốc,... Với những sản phẩm mang chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng ngày càng phát triển. Vì thế, công việc đòi hỏi kỹ thuật chuẩn mực về chất lượng sản phẩm là rất khoa học.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng sản xuất, Cty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng: Nhân viên chế bản, Nhân viên Kiểm soát chất lượng, Nhân viên Phát triển sản phẩm, Nhân viên sản xuất (In và Sau in) có kiến thức chuyên ngành In ấn và bao bì, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Chính vì vậy Công ty chúng tôi mong muốn được nhận sinh viên của ngành In và truyền thông của trường vào thực tập tại Nhà máy sản xuất ở KCN Amata. Công ty sẽ tạo điều kiện để các bạn làm việc trong môi trường thực tế với quy trình sản xuất khép kín từ công đoạn đầu tiên đến công đoạn cuối cùng ra sản phẩm (Thiết kế & Chế bản in => In => Thành phẩm sau in) với đầy đủ các thiết bị hiện đại trong ngành in ấn bao bì (Máy CTP Kodak, Máy cắt mẫu Kongsberg đi kèm phần mềm Artios CAD, Máy in Mitsubishi: 4 máy, Máy tráng phủ, Máy cán màng tự động, Máy bồi giấy cardboard tự động, Máy bồi giấy sóng tự động, máy bế tự động, máy dán hộp tự động, máy dán cửa sổ tự động...) Đó là tiền đề để các bạn trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm những kiến thức mình học nhằm phát triển bản thân một cách hoàn thiện nhất trong tương lai.

Kính nhờ Quý thầy cô tạo điều kiện cho các bạn đến với công ty chúng tôi để có cơ hội thực tập, làm việc thực tế và trao đổi thêm kinh nghiệm thực tiễn trong công việc. Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn sinh viên mới ra trường có năng lực tốt, đam mê với ngành In ấn và Bao bì trở thành Nhân Viên Ưu Tú của công ty chúng tôi sau khi hoàn tất quá trình thực tập.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Nhà trường, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Quý thầy cô

Chân Thành Cảm ơn!
Trân trọng kính chào.

Công ty TNHH Khang Thành

